

สรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
โครงการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล					
๑. โครงการอบและพัฒนาศูนย์ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	บุคลากร ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๑ ราย ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ ราย ๔. เจ้าพนักงานธุรการ ๑ ราย ๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ ราย	๙	ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙ ม.ค ๒๕๖๖ - ๒๔ ส.ค ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ตามแผนพัฒนาบุคลากร)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
โครงการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล					
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑. นางฐิตาภรณ์ ปานขลิบ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) - อบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุขรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะความกล้าหาญ (Courageous skill) และแข็งแกร่ง อดทน มีทักษะทางสังคม (Human skill) เข้าใจความเป็นมนุษย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformational organization leadership) และมีทักษะการคิด (Conceptual skill)	๑	-	-	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๗ มี.ค ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ และวันที่ ๗ เม.ย ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๘ เม.ย ๒๕๖๖

	<p>๑. นางสาวสุมาลี อนุอันธ์ (เจ้าพนักงานธุรการ)</p> <p>๒. นายญาณพงศ์ ปัทมชุตติ (ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <p>- อบรมการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี และการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนส่งสิ่งของได้อย่างถูกต้อง ให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง</p>	๒	-	-	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
	<p>๑. นางนัยนา อภิวัฒน์พร (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)</p> <p>๒. นางฐิติตาภรณ์ ปานชลธิ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)</p> <p>๓. นายทศพล คล้ายขำ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <p>๔. นางสาวนันทรัฐภักดิ์ แทนทอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <p>๕. นางสาวนลินรัตน์ ราบุริธนกกาญจน์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <p>๖. นางสาวนริตา ดอกแส (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <p>๗. นางสาวสุมาลี อนุอันธ์ (เจ้าพนักงานธุรการ)</p> <p>๘. นายญาณพงศ์ ปัทมชุตติ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเคราะห์นโยบายแลแผน)</p>	๙	-	-	๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

	<p>๙. นางสาวณัฐมน ใจกิจสุวรรณ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ - เพื่อขับเคลื่อนองค์กร และ พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 				
	<p>๑. นายทศพล คล้ายขำ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <p>๒. นางสาวนลินรัตน์ ราษฎร์ธนาภรณ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน - เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้ใช้งานประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจ วิธีการใช้งาน เกี่ยวกับระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 	๒	-	-	๑ กันยายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -



(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร